
๑ 

 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล   
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 

วันที ่ ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 
เวลา  ๑๐.๐๐  น. เป็นต้นไป 

ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
--------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
๑. นายสุรชัย  พุทธรรม  ตำแหน่ง  ประธานสภาเทศบาล 
๒. นางถาวร  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  รองประธานสภาเทศบาล 
๓. นายสุรชัย  อินทรพานิชย์   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๔. นายยุทธสันต์  เหมะธุลิน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๕. นายคำพันธ์  แก้วคำแสน   ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๖. นางศรีสวาท  หินอ่อน ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๗. นายประยุทธ  สาลีศรี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๘. นายสำเริง  สัตถาผล  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๙. นายประสพ  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๐.  นางวิลัยวรรณ  ทัศมี  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๑.  นายเชิดชัย  นาคะอินทร์ ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล 
๑๒.  นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม ตำแหน่ง  เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. นายปัญญา  โมราราช  ตำแหน่ง  สมาชิกสภาเทศบาล ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑. นายดำเนิน  สอนไชยา ตำแหน่ง  นายกเทศมนตรี 
๒. นายสันติ  สุริยะโรจน์  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๓. นายวิชัย  ศรีโคตร  ตำแหน่ง  รองนายกเทศมนตรี 
๔. นายเวศยัน  ไชยนนท์  ตำแหน่ง  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
๕. นายมนตรี  ขันละ  ตำแหน่ง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
๖. นางกาญจนา  กวีพิชชาพัชร ตำแหน่ง  รองปลัดเทศบาล 
๗. นายสมิทธิ์  พุทธวงศ์  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๘. นายปรีดา  เจริญชัย  ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
๙. นางสาวเปรมฤดี  ศิริขันธ์ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองคลัง 
๑๐.  นางระภิพันธุ์  อินทรพานิชย์ ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
๑๑.  นางสาวสราพร  ปัจสา ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษา 
๑๒.  นายพีรเพชร  ดาวเศรษฐ์ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ 
๑๓.  นายมงคล  สาขามุละ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 
๑๔.  นางพุดตาล  เสนาคำ ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม 
๑๕.  นางรุ่งทิวา  ไชยจันทร์ ตำแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ 



๒ 

 

๑๖.  นางสาวธัญพร  เหลือหลาย ตำแหน่ง  นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 
๑๗.  นายธวัชชัย  นาเชียงใต้ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน 

เริ่มประชุม  เวลา  ๑๐.๐๐  น. 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม เมื่อทีป่ระชุมพร้อมแล้ว เชิญท่านประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระ 
เลขานุการสภาเทศบาล         รัตนตรัย  และเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ     

สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗   
    (นายสุรชัย  พุทธรรม  ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล จุดธูปเทียน
    บูชาพระรัตนตรัย)  

นายสุรชัย  พุทธรรม เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
ประธานสภาเทศบาล        สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗          

ระเบียบวาระท่ี  ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งต่อที่ประชุม 

ในวันนี้ ท่านปัญญา  โมราราช ขออนุญาตลา เนื่องจากมีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วน 
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ แจ้งที่ประชุมได้รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

๒.๑  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ 
สมัยแรก  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยสามัญ  สมัยแรก ประจำปี  
ประธานสภาเทศบาล        พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗  ใช้เวลา ๑๐ นาท ี

 เมื่อได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖๗  เมื่อวันที่  ๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗   

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่   
๑๙  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

รับรอง     ๙  เสียง 

ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่   
๑๙  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ไม่รับรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รับรอง     ๙  เสียง 
ไม่รับรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
ลากิจ     ๑  เสียง 



๓ 

 

รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ      
สมัยแรก  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

๒.๒  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ 
สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี  พ.ศ. ๒๕๖๗  เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านสมาชิกอ่านรายงานการประชุมสภาฯ  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  
ประธานสภาเทศบาล        ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗  ใช้เวลา ๑๐ นาที 

 เมื่อได้อ่านแล้วต้องการแก้ไขหรือไม่  ถ้าไม่มี ผมจะขอมติเพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวสิามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่  ๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗   

ประเด็นที่ ๑  สมาชิกท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่   
๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

รับรอง     ๙  เสียง 

ประเด็นที่ ๒  สมาชิกท่านใดไม่รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
ตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ  สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่   
๑๙  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ไม่รับรอง    ไม่มี 

มติที่ประชุม รับรอง     ๙  เสียง 
ไม่รับรอง    ไม่มี 
งดออกเสียง    ๒  เสียง 
ลากิจ     ๑  เสียง 
รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล  สมัยวิสามัญ      
สมัยที่หนึ่ง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เม่ือวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ 

ระเบียบวาระท่ี  ๓ เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาเทศบาลตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
- ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  ๔ เรื่องท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

๔.๑  การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 

นายสุรชัย  พุทธรรม ตามท่ีทุกท่านได้เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาท  
ประธานสภาเทศบาล        สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เมื่อช่วง

เช้าที่ผ่านมา โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับพระบรมราชานุญาต
ให้เชิญพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เพ่ือเชิญไปประดิษฐาน ณ สถานศึกษา และ
หน่วยงานราชการต่างๆ เพ่ือแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหา
กรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเทศบาลตำบลปลาโหลได้รับจัดสรร



๔ 

 

พระบรมฉายาลักษณ์ฯ 10 แผ่น เพ่ือเชิญไปประดิษฐาน สำนักงานเทศบาล
ตำบลปลาโหล ๑ แผ่น และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งละ 3 แผ่น ขอบคุณทุกท่าน
ที่เข้าร่วมพิธีครับ 

ระเบียบวาระท่ี  ๕ เรื่องอ่ืนๆ  

๕.๑  รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย   

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้นำเรียนรายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยครับ 
ประธานสภาเทศบาล    

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาฯ ท่านคณะผู้บริหาร และ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ผู้เข้าร่วมประชุมที่เคารพครับ ขออนุญาตนำเรียนเกี่ยวกับวาตภัยที่เกิดขึ้นใน

วันที่ ๑ พฤษภาคม 2567 และวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา เหตุเกิด
ในช่วงกลางคืน โดยเฉพาะวันที่ ๓ พฤษภาคม 2567 ได้รับผลกระทบมาก 
ท่านนายกฯ จึงได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์วาตภัย และแต่งตั้งคณะทำงาน
เพ่ือออกสำรวจ ประกอบด้วย สำนักปลัด กองช่าง และกองอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
ออกสำรวจระหว่างวันที่ 4 – 8 พฤษภาคม 2567 และท่านนายกฯ ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการช่วยเหลือของเทศบาลตำบลปลาโหล เพ่ือพิจารณาให้ช่วยเหลือ
ประชาชน  ประกอบด้วย  
1. นายกเทศมนตรี      ประธานกรรมการ 
2. ท้องถิ่นอำเภอวาริชภูมิ (ตัวแทนท้องถิ่นจังหวัด) กรรมการ 
3. เกษตรอำเภอวาริชภูมิ (ผู้แทนอำเภอวาริชภูมิ) กรรมการ 
4. ปศุสัตว์อำเภอวาริชภูมิ ((ผู้แทนอำเภอวาริชภูมิ) กรรมการ 
5. นายวิศิษฐ์  วงศ์จันทร์ (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ 
6. นายอภิสิทธิ์  ยศสมพงษ์ (ผู้แทนประชาคม) กรรมการ  
7. นายชัยยศ  พรหมศิริ (ผู้แทนประชาคม)  กรรมการ 
8. ปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล     กรรมการและเลขาฯ 
9. รองปลัดเทศบาลตำบลปลาโหล  กรรมการและ ผช.เลขาฯ 
10. หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล   กรรมการและ ผช.เลขาฯ 
และได้ดำเนินการประชุมเพ่ือประเมินความเสียหายตามหลักเกณฑ์และวิธี 
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2566 ซึ่งตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ นั้น ในส่วนเถียงนาและ
โรงรถ ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ แต่อย่างไรก็ตาม ได้นำเข้าที่ประชุมเพ่ือ
รับทราบร่วมกัน และที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เป็นไปตามระเบียบฯ คือ
เถียงนาและโรงรถไม่สามารถให้ความช่วยเหลือได้ นอกนั้น ให้ความช่วยเหลือ
อาคารบ้านเรือน คอกปศุสัตว์ ยุ้งข้าว โรงเก็บพืชผลทางการเกษตร  ขออนุญาต
นำเรียนความเสียหาย ในวันที่ ๑ พฤษภาคม 2567 จำนวน 25 ราย, วันที่ ๓ 
พฤษภาคม 2567 จำนวน 307 ราย และก่อนหน้านั้นเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน 
2567 จำนวน 2 แห่ง ซึ่งได้นำเข้าที่ประชุมเพ่ือพิจารณาด้วย และในวันพรุ่งนี้
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ได้เชิญคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือรายที่ตกหล่น 4 ราย 
ขออนุญาตรายงานสรุปความเสียหาย ดังนี้  

หมู่ที่ 

ความเสียหาย 

รวม จำนวนเงิน 
อาคาร 

บ้านเรือน 
 

(ราย) 

คอก     
ปศุสัตว์ 

 
(ราย) 

ยุ้งข้าว 
 
 

(ราย) 

โรงเก็บ
พืชผลทาง
การเกษตร 

(ราย) 
1 17 2 3 - 22 35,510 
2 28 5 8 5 46 105,830 
3 36 5 4 - 45 159,090 
4 46 5 3 1 55 183,060 
5 14 1 1 2 18 34,510 
6 30 9 1 3 43 99,010 
7 1 1 1 - 3 5,050 
7 7 - - 5 12 27,266 
9 5 - - - 5 2,720 

10 15 1 - 2 18 67,260 
11 5 2 - - 7 23,250 
12 33 7 1 1 42 141,310 
13 - 1 - - 1 3,040 
14 12 - 2 - 14 25,960 
15 2 2 - 1 5 22,510 
16 3 - - - 3 3,450 
รวม 254 41 24 20 339 938,820 

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม นำเรียนว่าในส่วนการให้ความช่วยเหลือนั้น ถ้าเป็นอาคารที่พักอาศัยสามารถ 
เลขานุการสภาเทศบาล        ให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 49,500 บาท ส่วนอื่นๆ นอกเหนือ 

จากอาคารที่พักอาศัยให้ความช่วยเหลือเท่าท่ีจ่ายจริงแต่ไม่เกิน 5,700 บาท 
ฉะนั้นแล้ว บางรายที่ประเมินแล้วเกินที่กฎหมายกำหนดจะสามารถให้ความ
ช่วยเหลือได้เพียง 49,500 บาท หรือ 5,700 บาท แล้วแต่กรณี นำเรียนท่าน
สมาชิกเผื่อมีชาวบ้านสอบถามว่ามีการให้ความช่วยเหลืออย่างไร ในเบื้องต้น
เทศบาลได้รายงานอำเภอและจังหวัดเพ่ือประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติท้ังตำบล
แล้ว และจะได้นำเสนอท่านนายกฯ เพ่ือหางบประมาณในการช่วยเหลือต่อไป 
ซ่ึงเป็นไปตามแนวทางการใช้จ่ายเงินเพ่ือช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจ
หน้าที่ของ อปท. ถ้างบประมาณไม่เพียงพอสามารถจ่ายจากเงินสะสมได้ ซึ่งอยู่
ในอำนาจของท่านนายกฯ เมื่อคณะกรรมการพิจารณา ๔ รายที่ตกหล่นแล้ว 
กำหนดมอบเงินให้ความช่วยเหลือในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ ซ่ึงจะนำเรียนแจ้งท่าน
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สมาชิกอีกครั้งเพ่ือร่วมมอบเงินให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับความเดือดร้อน
จำนวน 339 ราย ต่อไป  นำเรียนท่านสมาชิกได้รับทราบ ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ เชิญท่านนายกฯ ครับ   
ประธานสภาเทศบาล  

นายดำเนิน  สอนไชยา กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ และผู้เข้าร่วมประชุม 
นายกเทศมนตรี        ทุกท่านครับ ตามท่ีท่านปลัดได้นำเรียนแล้ว ในการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้อง

ประชาชนนั้น หลายๆ ฝ่ายได้ช่วยกัน ซึ่งผมได้เข้ามาเทศบาลเกือบทุกวัน เพ่ือ
เข้ามาพูดคุยทำความเข้าใจในการทำงาน ได้มีการแบ่งทีมสำรวจเป็น ๓ ชุด 
เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการให้ความช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ซึ่งบางครั้ง
การประสานงานอาจจะบกพร่องไปบ้าง เวลานัดกับชาวบ้านคลาดเคลื่อน
เพราะการสำรวจแต่ละจุดความเสียหายมากน้อยแตกต่างกัน บางจุดอาจจะ
ต้องใช้เวลาในการสำรวจ ต้องขออภัยพี่น้องประชาชนตลอดจนท่านสมาชิก
ด้วย ซึ่งในการทำงานนั้น บางสิ่งบางอย่างจะให้เร็วที่สุดก็ไม่ได้ ต้องค่อยเป็น
ค่อยไปในการประเมินความเสียหายในแต่ละจุด หลายหมู่บ้านได้รับผลกระทบ
หรือวาตภัยฤดูร้อน ผมเองก็เพ่ิงจะเคยเห็นที่มีความรุนแรงขนาดนี้ ซึ่งในพ้ืนที่
ของเราได้ประกาศเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติแล้วและเป็นพ้ืนที่แห้งแล้งด้วย ได้ทำเรื่อง
เสนอท่านผู้ว่าฯ แล้ว สอดคล้องกับการของบประมาณที่เกี่ยวข้องกับน้ำ การ
ขุดลอกต่างๆ หรือทำบ่อน้ำ ขอนำเรียนว่าทางเทศบาลไม่ได้นิ่งนอนใจในการ
ช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชน ซึ่งพยายามดำเนินการให้เร็วที่สุด ผมได้ยินหลายๆ 
หมู่บ้านพูดว่าเป็นปีคงจะไม่ได้ ผมแจ้งพี่น้องประชาชนว่าไม่ให้เกินวันที่ ๒๐ 
พฤษภาคม 2567 นำเรียนสภาฯ ได้รับทราบในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2567 
จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือ และในวันนั้นจะมีการมอบเงินช่วยเหลือจาก
กองบุญสวัสดิการด้วย อาจจะต้องแบ่งเป็นชุดหรือแบ่งเป็นช่วงเช้าบ่ายเพ่ือ
อำนวยความสะดวกให้กับพ่ีน้องประชาชน ซึ่งการดำเนินการต่างๆ นั้น ต้อง
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกๆ ท่าน ทั้งท่ีออกสำรวจ และจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วย 
ต้องขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่ง   และขอแจ้งทุกท่านได้รับทราบ วันนี้สภากาชาดฯ 
จะมามอบถุงยังชีพให้กับพ่ีน้องประชาชนที่ประสบภัย ณ หอประชุมเทศบาล
ตำบลปลาโหล เวลา 14.00 น. ท่านใดไม่ติดภารกิจขอเรียนเชิญร่วมมอบถุง
ยังชีพ ซึ่งต้องจัดเตรียมสถานที่รองรับพ่ีน้องประชาชนอย่างน้อย 156 คน นำ
เรียนที่ประชุมได้รับทราบ  ขอบคุณครับ   

นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านนายกฯ ครับ เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมมอบถุงยังชีพในวันนี้ เวลา  
ประธานสภาเทศบาล 14.00 น. และเรียนเชิญในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2567  เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป  สมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
เชิญท่านประสพ  นาเชียงใต้  ครับ 

นายประสพ  นาเชียงใต้ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ  ท่านสมาชิกสภาฯ  คณะผู้บริหาร  ผอ.กอง 
สมาชิกสภาเทศบาล ทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ครับ ผมขอสอบถามเงินหรืองบประมาณ

ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้มาจากส่วนไหนบ้าง และสงสัยหมู่ที่ ๑4 และ 
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หมู่ที่ 15 ครัวเรือนต่างกันแต่ค่าใช้จ่ายใกล้เคียงกันครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุรชัย  พุทธรรม เชิญท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงครับ   
ประธานสภาเทศบาล         

นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม กราบเรียนท่านประธานสภาฯ ท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม 
เลขานุการสภาเทศบาล        ประชุมที่เคารพครับ ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามเกี่ยวกับประมาณการและ

งบประมาณ ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อเท็จจริง บางหมู่บ้านอาคารบ้านเรือนน้อย
รายแตเ่สียหายมาก บางหมู่บ้านเสียหายน้อยแต่อาคารบ้านเรือนมาก ซึ่งมี
ข้อมูลที่ได้ออกสำรวจ ไม่ว่าจะเป็นคำร้อง รูปภาพ เอกสารประมาณการ 
รวมทั้งรูปภาพผู้นำท้องที่ท้องถิ่นด้วย อาจจะเป็นท่านผู้ใหญ่บ้าน ท่านกำนัน 
ท่านผู้ช่วยฯ หรือท่านสมาชิก นำเรียนว่าในส่วนของอาคารบ้านเรือนนั้น ตามที่
ผมได้นำเรียนข้างต้นจ่ายจริงไม่เกิน 49,500 บาท ส่วนอื่นๆ จ่ายจริงไม่เกิน 
5,700 บาท และในส่วนที่ท่านสมาชิกสอบถามจะใช้งบประมาณจากส่วนไหน 
ในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ กรณีเกิดความเสียหายจาก
ภัยพิบัต ิ ถ้าท้องถิ่นมีสถานะการคลังเพียงพอสามารถท่ีจะใช้จ่ายเงินสะสมโดย
อำนาจของท่านนายกฯ ได้ แต่ถ้างบประมาณไม่เพียงพอต้องรายงานขอความ
ช่วยเหลือไปยังอำเภอจังหวัดเพ่ือพิจารณาให้ความช่วยเหลือต่อไป ในเบื้องต้น
เมือ่พิจารณาจากประมาณการแล้วเทศบาลมีงบประมาณเพียงพอที่จะให้ความ
ช่วยเหลือได ้ โดยใช้งบประมาณในอำนาจอนุมัตขิองท่านนายกฯ ซ่ึงในกรณี
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน นำเรียนว่าจะใช้จ่าย
จากเงินสะสมในการช่วยเหลือพ่ีน้องประชาชนเพ่ือให้เกิดความเร่งด่วน
ฉับพลันทันท ี ขอบคุณครับ 

 นายสุรชัย  พุทธรรม ขอบคุณท่านเลขาฯ ครับ ท่านสมาชิกคงเข้าใจตามที่ท่านเลขาฯ ได้ชี้แจงแล้ว 
ประธานสภาเทศบาล เป็นไปตามหลักเกณฑแ์ละวิธีปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนตาม

ระเบียบฯ หนึ่งครัวเรือนอาจจะเสียหายมากกว่าหนึ่งจุด อาจจะเสียหายทั้ง
อาคารบ้านเรือนและคอกสัตว์ด้วย สมาชิกท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครับ ถ้าไม่มีเข้าสู่ระเบียบวาระกระทู้ถาม 
สมาชิกท่านใดมีเรื่องจะสอบถามคณะผู้บริหารครับ 

ระเบียบวาระท่ี  6 กระทู้ถาม 
- ไม่มี 

นายสุรชัย  พุทธรรม ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดสอบถามคณะผู้บริหารแล้ว ในวันนี้สภาฯ ได้ประชุมตั้งแต่ 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑, ๒, ๓, ๔, ๕ และ ๖  ครบทุกระเบียบวาระแล้ว  ผมต้อง

ขอขอบคุณท่านสมาชิก ท่านคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการประชุมในวันนี้ลุล่วงไปด้วยดี  ผมขอปิดประชุมสภาสภาเทศบาล
ตำบลปลาโหล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7  
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เลิกประชุม  เวลา  ๑2.3๐  น. 

                                  (ลงชื่อ)     ธัญพร  เหลือหลาย     ผู้จดบันทึกการประชุม 
            (นางสาวธัญพร  เหลือหลาย)  

              นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ 

                                   (ลงชื่อ)    สุรพัฒน์  พุฒธรรม    ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (นายสุรพัฒน์  พุฒธรรม)  

                 เลขานุการสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
 

         (ลงชื่อ)    สุรชัย  อินทรพานิชย์    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
     (นายสุรชัย  อินทรพานิชย์) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)     วิลัยวรรณ  ทัศมี       กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
       (นางวิลัยวรรณ  ทัศมี) 

            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

       (ลงชื่อ)      ปัญญา  โมราราช     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                  (นายปัญญา  โมราราช)       
            สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 

          - ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี 
พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖๗  ในคราวประชุมสภาเทศบาลตำบลปลาโหล สมัยสามัญ สมัยที่สาม  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗  เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗  ประธานสภาฯ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน     

            (ลงชื่อ)    สุรชัย  พุทธรรม    ผู้รับรองรายงานการประชุม 
         (นายสุรชัย  พุทธรรม)  

              ประธานสภาเทศบาลตำบลปลาโหล 
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